




สรุปข่าว สร.



NEWS Ω

ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ระบบฝากครรภ์ดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thebetter)</p> <p>- รมว.สร. เผย สร. มีแนวคิดเปิดระบบฝากครรภ์ดิจิทัล ใช้แอปฯพร้อมพร้อม บันทึกข้อมูลครรภ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน แก้ไขปัญหาข้อมูลเอกสารซ้ำชุด-สูญหาย-ลิม การปลอมแปลงข้อมูล และการดูแลรักษาไม่ต่อเนื่อง เชื่อมระบบดูแลสุขภาพแม่และเด็กทั่วประเทศ พร้อมรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง โดย ส.ค.นี้ จะคิกออฟ เปิดตัว MOPH DIGITAL ANC เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ จากนั้นในเดือนก.ย. - ต.ค.จะขยายพื้นที่นำร่อง 4 จว. ขับเคลื่อนระบบ “ONE PROVINCE ONE ANC” ต่อยอดสู่ระบบสารสนเทศหน่วยบริการทุกระดับ</p>	-
<p>คลินิกฟรีเมียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- รมว.สร. เผยว่า สร. เตรียมนำร่องเปิดคลินิกฟรีเมียมใน 8 จังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น เพื่อแยกกลุ่มผู้ป่วย ลดความแออัด และเพิ่มรายได้ให้หน่วยบริการภาครัฐ พร้อมเร่งหาพื้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยดูแลผู้ป่วย เพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มทางเลือกผู้รับบริการทั้งไทยและต่างชาติ และบูรณาการกับภาคเอกชน สำหรับเฟสแรกจะเริ่มที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี และ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ในเดือน ก.ค. จากนั้นในเดือน ส.ค. จะขยายอีก 6 แห่ง รวมเป็น 8 แห่งทั่วประเทศ ก่อนประเมินผลและปรับปรุงระเบียบในเดือน ก.ย. และเริ่มดำเนินงานเต็มรูปแบบ ต.ค. 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Dr. Dark โพสต์แสดงความเห็นต่อประเด็นนี้ว่า แคเปิดช่องทางให้ทำได้ก็พอ ไม่ต้องไปนำร่องอะไร ทำได้หรือไม่ได้ให้เขาไปแก้ไขเอง ตั้งแต่เรื่องคนพอ-ไม่พอ แบ่งแยกหมอ intern-staff แบ่งใช้ทรัพยากร เช่น คิว CT, MRI ฯลฯ</p> <p>- เลขาธิการแพทยสภา โพสต์แสดงความเห็นว่า โครงการแก้ปัญหาที่น่าสนใจ หลักการดี เหมือน รพ.ศิริราชและรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ แต่ปัญหาคือจะเป็นคนละแบบ ความท้าทายคือ รพ.ที่คนไข้มาอยู่แล้ว จะแบ่งบุคลากรออกมาทำได้อย่างไร โดยเฉพาะในเวลาราชการ แลไม่กระทบการบริการ รวมถึงค่าตอบแทนจะดำเนินการอย่างไร</p>	-
<p>มาตรฐาน GACP</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thereporter)</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน “มาตรฐาน GACP” คือเกณฑ์สำคัญคัดกรองคุณภาพ-ความปลอดภัยของช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ พร้อมเปิดรับมาตรฐานเทียบเท่า เช่น Organic Thailand, EU GMP, GLOBAL GAP และ GAP สมุนไพร โดยทุกครั้งที่เก็บเกี่ยวต้องแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพต่อสาธารณะตามเกณฑ์ อย. พร้อมเผย ขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่น GACP แล้ว 73 ราย แบ่งเป็นกลุ่มรอตรวจเอกสาร 36 ราย และรอลงพื้นที่ 37 ราย คาดแล้วเสร็จภายใน 5 ส.ค. 2568 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี พร้อมแนะผู้ประกอบการศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือระบบ e-Learning ของกรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอรับรอง</p>	-
<p>โรคเมลิออยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (pptvhd, thebangkokinsight)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคไต และธาลัสซีเมีย เสี่ยงป่วยโรคเมลิออยด์ หรือใช้ดิน จากการสัมผัสดินหรือน้ำในช่วงน้ำท่วม สามารถพบผู้ติดเชื้อได้ตลอดทั้งปี แต่พบมากในช่วงฤดูฝน</p>	-

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

f. fanmoph
• I Love MOPH

X. pr_moph
@ healthmoph

• http://pr.moph.go.th
• moph channel

☎ 0 2590 1311-2
☎ 0 2591 8613



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล่าสุดปี 2568 พบแล้ว ผู้ป่วย 1,676 ราย ผู้เสียชีวิต 72 ราย พบป่วยในภาคอีสาน และหลักเลี้ยงเดินลุยน้ำเท้าเปล่า ใส่รองเท้าบู๊ต ถุงมือ และหากมีใช้หลังสัมผัสผืนดินน้ำให้รีบพบแพทย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1422</p>	
<p>เด็กรักษาเด็กไทยพันธุ์ไม่มีพันธุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม MOU โครงการไลอ้อน-กรมอนามัย เด็กไทยพันธุ์ ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการและโมเดลส่งเสริมสุขภาพช่องปาก : Sandbox จังหวัดเด็กพันธุ์ ตั้งเป้าหมายระดับสุขภาพช่องปากเด็กไทยพันธุ์ ไม่มีพันธุ เริ่มต้นใน 13 จังหวัดนำร่อง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 13 เดือน สิ้นสุด มิ.ย. 2569 พร้อมเตรียมขยายผลสู่ทุกกลุ่มวัยผ่านบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่.</p>	-
<p>รณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ โฆษกกรมควบคุมโรค เผยว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดวันที่ 25 ก.ค. เป็นวันป้องกันการจมน้ำโลก โดยไทยมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ 3,687 คน หรือวันละกว่า 10 คน ส่วนใหญ่ไม่สวมเสื้อชูชีพ กรมควบคุมโรคจึงร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “แบ่งปันประสบการณ์...เพื่อป้องกันการจมน้ำ” พร้อมแนบยึดหลัก “ชูชีพ กฎ งดดื่ม” โดยสวมใส่ชูชีพทุกครั้งที่เดินทาง หรือทำกิจกรรมทางน้ำปฏิบัติตามกฎ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำ</p>	-
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thecoverage, voicetv, prd., mco, thestandard, thaigov)</p> <p>- รัฐบาลไทย พร้อมสคบ. เข้าพบ ผอ.WHO ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหามือหรีไฟฟ้า โดยเฉพาะการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ระบุ บริษัทมือหรีไฟฟ้ามุ่งตลาดไปที่เยาวชนด้วยรสชาติหลากหลายและการวางขายใกล้สถานศึกษา ขณะที่ไทยเน้นปราบปรามลักลอบนำเข้าและประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน โดยผลดำเนินการล่าสุดสามารถยึดมือหรีไฟฟ้าได้มากกว่าทั้งปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย ว่าเป็นต้นแบบด้านความเท่าเทียมทางสุขภาพในระดับโลก และ สคบ. ยืนยันความร่วมมือกับ WHO ในการส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา</p> <p>- อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เตือนว่า แม้มือหรีไฟฟ้ายังผิดกฎหมายในไทย แต่กลับพบการใช้แพร่หลาย โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่เข้าใจผิดว่าปลอดภัยกว่ามือหรีมวน ทั้งที่มีสารพิษและนิโคตินสูง เสี่ยงโรคหัวใจ มะเร็งปอด และโรคปอดอักเสบ EVALI ล่าสุดพบ "พอดเค" และ "พอดไอซ์" แอบผสมยาเสพติด เช่น เคตาซีนและยาบ้า สร้างผลกระทบต่อสมองและสุขภาพ ย้ำไม่ควรใช้มือหรีไฟฟ้าเพื่อเลิกมือหรี เสี่ยงติดนิโคตินมากขึ้น ควรใช้วิธีที่ปลอดภัยและมีหลักฐานรองรับทางการแพทย์แทน</p>	-
<p>สปสช.หนุนงาน “Long Term Care”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สปสช. เดินหน้าสนับสนุนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผ่าน “ระบบ Long Term Care (LTC)” จัดสรรงบประมาณปีละ 10,442 บาทต่อคน ให้ อปท. ใช้จ่ายจ้างผู้ช่วยดูแล หรือ Caregiver ซึ่งต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง พร้อมมีแนวทางเปิดรับผู้ช่วยจากต่างพื้นที่ หากในพื้นที่ขาดแคลน ขณะเดียวกันยังจัดงบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตผ่านสถานพยาบาล เดือนละ 3,000 บาท ไม่เกิน 6 เดือน โดยมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน โดยทั้งสองระบบมีเป้าหมายดูแลผู้ป่วยให้ได้รับบริการที่เหมาะสมโดยไม่เป็นภาระครอบครัว</p>	-
<p>ร่างประกาศกำหนดจำนวนการรับบริการในคลินิก-ร้านยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- สปสช. ได้มีการเผยแพร่ “(ร่าง) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีบริการดูแลตามอาการหรือรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการนวัตกรรม พ.ศ.” โดยกำหนดจำนวนการรับบริการ 2 ครั้งต่อคนต่อเดือน ใน “คลินิกเวชกรรม - ร้านยา - คลินิกพยาบาล” รวมถึงที่ให้บริการ “ระบบการแพทย์ทางไกล” ด้วย พร้อมเปิดให้แสดงความเห็นต่อร่างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 68</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จับร้านขายน้ำกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (77kaoded, NBT)</p> <p>- สสอ.อัญประเทศ ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองจ.สระแก้ว และตำรวจ บุกจับร้านขายน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอ สูตร 4x100 ขายให้เยาวชน พื้นที่ อ.อัญประเทศ จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมยึดของกลาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	-
<p>ลอบทิ้งขยะเคมี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, INN)</p> <p>- ชาวบ้าน ต.นาแหม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ร้องเรียนพบขยะเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมกองภายในวัดบรรพตเขมาราม ส่งกลิ่นเหม็นฉุน หวั่นกระทบแหล่งน้ำและสุขภาพ โดยขยะเป็นเศษผ้า ถุงมือใช้แล้วจำนวนมาก เจ้าอาวาสเผยมีคนนำมาทิ้งโดยอ้างว่าช่วยทำบุญเที่ยวละ 250 บาท เบื้องต้น อบต.นาแหม ร่วมกับผู้นำชุมชนและ รพ.สต.นาแหม เข้าตรวจสอบพบเป็นขยะอุตสาหกรรม ไม่สามารถฝังกลบหรือทิ้งในที่สาธารณะได้ เบื้องต้นสั่งให้ผู้นำขยะมา เร่งขนย้ายออกจากพื้นที่ทันที</p>	-